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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2566 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566   เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ 

.................................... 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุวิท ศรีโยธา ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์  
2 นายนิยม มหาหงส์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์  
3 นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
4 นายณัฐพล หงส์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
5 นายคมสันต์ พรมสุบรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
6 นายคำพันธ์ มาทะวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
7 ร้อยตรี วันรัตน์ หงส์คำภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
8 นายคมศักดิ์ อาษาศร ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  
9 นายสมบูรณ์ พรมธิดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  
10 นางสาวกรรณิการ์ หงส์มาลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  
11 นายทวี อูปแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  
12 นายสมาน คะเณวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  
13 ว่าท่ี ร.ต.สนัติวัฒน์ ศรีสมุทร ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

 ไม่มี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล             ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางเศรนี       บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
2 นายเพ็ชร       โทนหงส์สา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
3 นายฉัตร        ชิณหงส์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
4 นายสฤษด์ิ      น้อยใย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
5 นายประสงค์   ศรีโยธา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
6 นางกาญจนา   คุณพิภาค    หัวหน้าสำนักปลัด  
7 นางพรระพี     เกือกสูงเนิน    ผูอ้ำนวยการกองคลัง  
8 นายสุระสิทธิ์   หงส์จุมพล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
9 ส.อ.สุพจน์      สูงพล หัวหน้าฝ่ายปกครอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10 นางเดือน       วงศ์ธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
11 นายชัยธนันท์  ศรีประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
12 นางสาววรุณี   ปิยะนารถ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
13 นางนุชนภา    มะโรงผือ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
14 นายเทวินทร์  ชิณฮาด นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
15 นางวรารักษ์   อุดรพรหมราช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
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16 นายอรชุน     ชิณหงส์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
17 นางสาวกาญจนา พรมพิลา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
18 นางสาวอุมาพร  หงส์จุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
19 นายภานุพงษ์  กลางโคตร ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 เมื่อถึงเวลา  09.00  น.  ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์ และเลขานุการสภาฯ       
ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ที่มาประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์      
มาประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
การประชุม ต่อไป 

 

    ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสุวิท ศรีโยธา   ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ  เมืองหงส์ ท่านปลัดเทศบาล รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับเรื่องแจ้งให้

ทราบในวันนี้ ขอมอบให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

ว่า ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ   ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่  ร .ต.สันติวัฒน์  ศรีสมุทร ตำแหน่ ง            

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ทำหน้าที่ เลขานุการสภาฯ สำหรับเรื่องแจ้งให้ทราบ
ในวันนี้คือ 

1. วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ครั้งที่ 1 ประจำปี  2566 วันพฤหัสบดทีี่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา  09.00 น. 
และตรงกับวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภอจตุรฯ ได้จัดงานและรับประทานอาหาร
ร่วมกันในช่วงเที่ยง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี 

  2. กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนอง
พระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ
ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณที่สาธารณะหนองบุ่งลิง หมู่ที่ 9 บ้านไม้ล่าว ใน
วันศุ กร์ที่  11  สิ งห าคม  2566 เวลา 09 .00 น . เป็ นต้ น ไป  นำ โดยท่ าน
นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน การแต่งกายสวมเสื้อสี
ฟ้า ผ้าพันคอ หมวกชุดจิตอาสา 

  3. ขอเชิญร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอจตุรพักตรพิมาน และวัน
จนัทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 หยุดชดเชย  
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  4. โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากร

เทศบาลตำบลเมืองหงส์ หน่วยงานราชการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลเมืองหงส์ จำนวน 100 คน เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรมเกิดความชำนาญและทราบถึงวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ ช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ
ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ หลังเทศบาล  

  5. วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยเค
ลื่อยที่ รถโมบายเคลื่อนที่เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้บริการ
ทางด้านทะเบียน (ภาษีรถ) เวลา 09.00-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ดังนี้ 

      1. รับชำระภาษีรถ  
      2. จดทะเบียนรถท่ีทะเบียนระงับ  
      3. การขอระงับทะเบียนรถ กรณีรถขาดการขับข่ี 3 ปี  
      4. แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป 
      5. เรื่องอ่ืนๆ เกี่ยวกับการใช้รถ และจะสำเนาให้ทุกท่านเพ่ือแจ้งพ่ี

น้องประชาชนทราบอีกครั้งครับ 
  6. เชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 

ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (อบรมทำขนม) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าและขยาย
ผลสู่ชุมชนอ่ืน อีกทั้งนำไปจำหน่ายสร้างรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน อันจะทำให้
ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งชองภาคประชาชนให้อยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพยั่งยืน  ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม จำนวน  90 คน  

  7. โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
เมืองหงส์ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายกองทุน สปสช.ทต.เมืองหงส์ 
ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 อบรมในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 และศึกษาดู
งานนอกสถานที่ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 
 
นายสุวิท ศรีโยธา ขอเชิญสมาชิกสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ ประจำปี  2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา  09.30  น. 

และเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาฯ ทราบแล้ว จึงมี
การขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป  
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจำปี  2566 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566  เวลา  09.30  น. ด้วยมติ  
รับรอง  จำนวน  11 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

- ไม่มี 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ทีเ่สนอใหม่ (ญัตติ) 

4.1 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 

- วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
 

นายสุวิท ศรีโยธา ก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ 
ประธานสภาฯ   เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญเลขานุการสภา 
    ชี้แจงระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวขอ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป   
 
ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร ตำแหน่ง 

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจงระเบียบ       
ทีเ่กี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 44 วรรคสี่ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ให้เป็นไปตามความในหมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระท่ีสองให้กำหนดระยะเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา 
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ และขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงหนังสือสั่ง
การทีเ่กี่ยวขอ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

นางกาญจนา คุณพิภาค   เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก

ปลัด  
สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  มี การดำเนิ น งานตามหนั งสื อสั่ งการ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  
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ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพ่ือให้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ นั้น 

จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 7 แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
      1. การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย 
         1.1 การตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และการตั้งงบประมาณ
ด้านรายจ่าย ให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตาม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 และรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ อ่านคำแถลง หลักการและเหตุผลที่เสนอ ร่าง 
ประธานสภาฯ   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ต่อทีป่ระชุมสภา 
 
นางเศรนี บุญเหลี่ยม เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองหงส์  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์อีกครั้ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหาร
ของเทศบาลตำบลเมืองหงส์  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่  1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของ 
เทศบาลตำบลเมืองหงส์  

อำเภอจตุรพกัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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นายสุวิท ศรโียธา   ตามท่ีฝ่ายบริหารได้อ่านคำแถลงร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  2567 เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ     

ได้อภิปรายเป็นการทั่วไปก่อนการพิจารณารับหลักการ ต่อไป ขอเชิญพิจารณาไป
ตามแผนงาน เริ่มจาก แผนงานงบกลาง ขอเชิญครับ 

 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา เขต 1 ทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภา เขต 1 กระผมมีข้อสงสัย       

ในกรณีที่ตัง้งบประมาณไว้และไม่มีการเบิกจ่าย อยากทราบว่างบประมาณนั้นจะไป
อยู่ที่ใดบ้าง เช่น เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ
กรณีลูกจ้างประจำ ถึงแก่ความตาย ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท  

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นางพรระพี เกือกสูงเนิน  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรระพี เกือกสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

กองคลงั ขอตอบข้อซักถามดังนี้  
  การตั้งงบประมาณ จะตั้งตามหนังสือสั่งการ สำหรับกรณีงบประมาณที่ตั้ง

ไว้แต่ไม่มีการเบิกจ่าย ขอชี้แจงให้ทราบว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะปิดบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หากมีงบประมาณรายรับสูงกว่ารายจ่ายจะตกเป็นเงินสะสม หากมีเงิน
เหลือจ่ายโครงการใดตั้งไว้แต่ไม่มีการดำเนินการเบิกจ่าย สามารถโอนงบประมาณ
ได้ เช่น โอนเพ่ิมค่าวัสดุต่างๆ จะเป็นอำนาจของผู้บริหาร ในส่วนของงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะเป็นอำนาจของสภาฯ ขอบคุณค่ะ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา มีพ่ีน้องประชาชนฝากสอบถามมาว่า กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการประมาณการ 
ประธานสภาฯ เผื่อไว้ใช่หรือไม่ในแต่ละปี ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุ 300 คน ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ แต่

ปีต่อไปจะต้องตั้งเผื่อไว้เพ่ือผู้สูงอายุที่มจีำนวนเพ่ิมขึ้นใช่หรือไม่ และแต่ละปีตั้งเผื่อ
ไว้ประมาณเท่าใด ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้ทราบดว้ยครับ 

 
นางกาญจนา คุณพิภาค เรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก

ปลัด ขอเรียนชี้แจงการตัง้งบประมาณรายจ่าย ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้  
สำนักปลัด ได้ตั้งงบประมาณตามฐานข้อมูลระบบเบี้ยยังชีพของ อปท.      

ในปีนี้ยอดผู้สูงอายุ จำนวน 1,683 คน คือระบบสรุปมาให้แล้ว ซึ่งการเบิกจ่ายใน
แต่ละเดือนระบบคำนวณให้เรียบร้อย เบิกจ่ายต่อเดือนประมาณ 1,120,900 บาท 
แต่ในส่วนนี้ยังไม่รวมผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในเขตความรับผิดชอบ จึงมีการบวก ลบ 
ผู้สูงอายุเพ่ิมในแต่ละเดือนไปดว้ย ขอบคุณค่ะ 
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นายคมสันต์ พรมสุบรรณ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา เขต 1  ทุกท่าน กระผมนายคมสันต์ พรมสุบรรณ สมาชิกสภา เขต 1 กระผมขอสอบถาม 

การประมาณการผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะต้องมียอดที่แน่นอนของแต่ละ
หมู่บ้าน แต่การเสียชีวิตของผู้สูงอายุคงจะกำหนดไว้ไม่ได้ว่าจะเสียชีวิตจำนวนกี่คน 
แต่ทุกปีก็มีผู้สูงอายุเสียชีวิต ไม่ทราบว่าการเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้นำมาหักลบกับ
จำนวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนมาหรือตั้งเป็นสัดส่วนอย่างไรในการประมาณการ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นางกาญจนา คุณพิภาค เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก

ปลัด ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ สำหรับการตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะมีข้อ
สังเกตดุังนี้ 

1. ต้ังงบประมาณบวก ลบ ไว้ 10 คนต่อเดือน 
2. ระบบคำนวณจำนวนผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าในปีนั้นๆ มีการ

ปรับอายุ 69 ปี ไป 70 ปี /อายุ 79 ปี ไป 80 ปี / อายุ 89 ปี ไป 90 
ปี เบี้ยยังชีพจะขยับ ระบบไม่ได้ประมวลให้  

3. สำหรับผู้ เสียชีวิตจะมีการแจ้งมายังงานพัฒนาชุมชน และจะ
ดำเนิ นการลงข้อมูล เข้ าในระบบกรณี ที่ มี ผู้ เสี ยชี วิ ต  สำหรับ
งบประมาณจะขึ้นแบบไหนไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ประมาณการ
ให้ใกล้เคียงที่สุด  

 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภา เขต 1    

กระผมขอสอบถาม การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งสูงกว่าปีที่แล้ว 
จำนวน 1,000,000 บาท เบี้ยยังชีพความพิการ ซึ่งก็มีผู้พิการเพ่ิมขึ้น ตั้งเพ่ิม 
1,030,000 บาท และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตั้งเพ่ิม 6,000 บาท เป็นที่น่าสังเกตว่า
ตั้งงบประมาณเพ่ิมขึ้น ใช้หลักเกณฑ์ใดในการตั้งงบประมาณเผื่อไว้ ขอให้ชี้แจงด้วย 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นายสุระสิทธิ์ หงส์จุมพล เรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุระสิทธิ์ หงส์จุมพล ตำแหน่ง หัวหน้า

ฝ่ายอำนวยการ ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ในการตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะมี
การลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะครบอายุ 60 ปี  นับถึงวันเกิดของตนเอง ผู้ที่
มีอายุ 59 ปี จะต้องมาลงทะเบียนที่เทศบาล ระบบจะแสดงให้ทราบว่าผู้ที่มา 
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ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ผู้ที่ได้รับเบี้ยอยู่แล้วที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับ 600 บาท/เดือน ช่วงเวลาผันผวนคืออายุ 69-70 ปี
ขึน้ไป จะได้รับเบี้ย เพ่ิมขึ้นเป็น 700 บาท ช่วงอายุ  80-89 ปี จะได้รับเบี้ยเพ่ิมขึ้น
เป็น 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป จะรับเบี้ยเพ่ิมขึ้นเป็น 1,000 บาท ในส่วนของปีนี้
มียอดผู้สูงอายุเพ่ิมมาจำนวน 115 คน  การคำนวณงบประมาณจะต้องตั้งเผื่อไว้
สำหรับผู้สูงอายุของตำบลเมืองหงส์ ที่ไปอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ สามารถตัดยอด
ให้มารับที่ภูมิลำเนาของตนเองและสามารถโอนแต่ละท้องถิ่นได้ในปีงบประมาณนี้  
ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 10 คน/เดือนก็เนื่องจาก ผู้สูงอายุ ประมาณ 1,700 คน ในเขต
เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าจะย้ายกลับภูมิลำเนาจำนวนกี่คน 
ยอดผู้เสียชีวิตน้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี จึงได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับให้
เพียงพอ และมีผู้สูงอายุตกหล่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน โดยลูกหลานไม่ได้แจ้งให้มา
ลงทะเบียน 

  สำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ เมื่อได้รับบัตรผู้พิการแล้ว และนำมาลงทะเบียน
ในเดือนนี้ ครบเดือนหน้าสามารถรับเบี้ยได้เลย และยอดของผู้พิการ ผู้สูงอายุ       
มีจำนวนมากเนื่องจากผู้สูงอายุช่วงอายุ 70-79 ปี มีจำนวนมาก และมีการทำบัตร
ผู้สูงอายุ ผู้พิการเยอะมาก โดยเฉพาะผู้พิการทางการได้ยินเสียง ได้มีการขอขึ้น
ทะเบียนเพ่ิมขึ้นมาประมาณเดือนละ 10 คน นี่คือยอดที่จะต้องตั้งเผื่อไว้ เพราะว่า
เหตุของความพิการไม่แน่นอนว่าจะพิการตอนไหน ผู้สูงอายุบางคนได้รับเบี้ย
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งเป็นการรับ 2 ทาง 

  สำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ มีเพ่ิมขึ้นจากเดิม จำนวน 1 ราย ได้รับเบี้ย
จำนวน 500 บาท/เดือน ตลอดปีไดป้ระมาณการไว้เพ่ิมข้ึน 6,000 บาท 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดมีมีข้อซักถามอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางสาววรุณี ปิยะนารถ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววรุณี ปิยะนารถ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานคลัง ขอเพ่ิมเติมการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 เบี้ยยังชีพ
ที่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2566  ตั้งไว้จำนวน 14,400,000 บาท ในส่วนของ
ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบันเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุที่จ่ายแต่ละเดือน จำนวน 
1,097,900 บาท ถ้า 12 เดือน จะเบิกจ่ายจำนวน 13,174,800 บาท และจากการ
ประมาณการจะมีรายใหม่เพ่ิมขึ้น จำนวน 115 คน รายละ 600 บาท เป็นเงิน 
828,000 บาท รวมทั้งรายใหม่และรายเก่า จำนวน 14,002,800  บาท ส่วนต่าง 
397,200 บาท เป็นการเพ่ิมขึ้นของช่วงอายุ รวมยอดประมาณการ 14,400,000 
บาท ขอบคุณค่ะ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดมีมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญพิจารณาและเปิดโอกาส 
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแผนงานบริหารงานทั่วไป ต่อไปครับ  
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นายคมศักดิ์ อาษาศรี  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา เขต 2 ทุกท่าน กระผมนายคมศักดิ์ อาษาศรี สมาชิกสภา เขต 2 กระผมขอสอบถาม 

ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาลที่เบิกจ่าย ที่ตั้งไว้ในอัตราที่เทศบาลมีรายได้
เกิน 10-25 ล้านบาท ยอดรายรับเกิน 25 ล้านบาท เหตุใดจึงใช้ค่าตอบแทนของ
สมาชิกในอัตรานี้อยู่ ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นางพรระพี เกือกสูงเนิน  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผูบ้ริหาร 
ผู้อำนวยการกองคลัง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรระพี เกือกสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
    กองคลัง ขอชี้แจงข้อซักถามดังนี้ 
  งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายปกครอง เป็นการตั้งจ่ายจากรายรับจริงไม่

รวมเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินกู้ทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2565 จะอยู่ที่  
22,349,626.51 บาท เป็นฐานเงินเดือนเดิมค่ะ 

 
นางสาววรุณี ปิยะนารถ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววรุณี ปิยะนารถ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานคลัง  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ ในรายรับจริงในปีงบประมาณ 2565 ตาม
คำแถลงงบประมาณ รับจริงจำนวน  51,178,546.51 บาท ซึ่งการตั้งงบประมาณ
ในหมวดเงินเดือนฝ่ายการเมืองจะไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่รับเข้ามา จำนวน 
51,178,546.51 บาท ลบรายรับประเภทเงินอุดหนุนออกจำนวน 28,828920 บาท 
คงเหลือรายรับอยูท่ี่ 22,349,626.51 บาท  

 
นายสุวิท ศรีโยธา กระผมมีข้อสงสัย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
ประธานสภาฯ งบรายจ่ายอ่ืน ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงาน

หรือลูกจ้างที่ต้องคดีอาญา ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท ในแต่ละปีได้มีการเบิกจ่าย
หรือไม่ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุม
ทราบ 

 
นางกาญจนา คณุพิภาค เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก

ปลัด สำหรับค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องคดีอาญา ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท ในแต่ละปีที่ผ่านมาไม่มีการ
เบิกจ่าย แต่จะตกเป็นเงินสะสม ขอบคุณค่ะ  
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นางสาววรุณี ปิยะนารถ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววรุณี ปิยะนารถ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานคลัง สำหรับรายรับในแต่ละปีจะยังไม่เกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 
ซ่ึงรายการที่ตั้งไว้       

1. ตั้งตามหนังสือซกัซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ   
2. รายการที่ตั้งไว้นั้น เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ สามารถโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ตาม
อำนาจของผู้บริหารหรืออำนาจสภาฯ ตามระเบียบงบประมาณฯ  ส่วนที่จะตกเป็น
เงินสะสม คือผลต่างจากรายรับ หัก รายจ่ายจริงจะมาจากประมาณการเท่านั้น     
จึงจะตกเป็นเงินสะสม ส่วนประมาณการที่ตั้งไว้หากมีรายได้เข้ามาครบตามที่ตั้งไว้
ถึงจะตกไปเป็นเงินสะสม สามารถโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณได้ค่ะ 

 
นายคมศักดิ ์อาษาศรี เรียน ท่านประธานสภาทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เขต 2 และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอสอบถาม วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 

100,000 บาท ในปีงบประมาณ 2567 มีการดำเนินการอย่างไร เหตุใดจึงตั้ง
งบประมาณไว้จำนวน 100,000 บาท  

 
นายสุวิท ศรโียธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นางกาญจนา คณุพิภาค เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหนา้สำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก

ปลัด สำหรับการตั้งงบประมาณในหมวดวัสดุคอมพิวเตอร์ จะตั้งไว้ใกล้เคียง
ปีงบประมาณ 2566 จะมีเพ่ิมขึ้นในส่วนของวัสดุสำนักงาน ตั้งเพ่ิมขึ้นอีกจำนวน 
50,000 บาท เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อระหว่างส่วนราชการ จะเป็นในรูปแบบส่ง
หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สแกนด์คิวอาร์โค้ดและปริ้นออกมานำเสนอ 
บางเรื่องมีปริมาณหลายหน้า หากมีการประชุมชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ ก็ต้องนำมาถ่าย
เอกสารเพ่ือแจกจ่าย นำเสนอ ไปยังฝ่ายกองต่างๆ จึงได้มีการตั้งงบประมาณใน
ส่วนของค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สูงขึ้นจำนวน 20,000 บาท  

 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภา เขต 1    

ขอสอบถาม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์  ตั้งไว้จำนวน 40,000 
บาท ในปีงบประมาณ 2566 ตั้งไว้ 20 ,000 บาท เหตุใดจึงตั้งไว้สูงขึ้น มีความ
จำเป็นอย่างไรจึงได้ตั้งเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตัว ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 
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นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงขอ้ซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นางกาญจนา คณุพิภาค เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก

ปลัด ดิฉันขอชี้แจง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังนี้ ที่ได้ตั้งจำนวนเพ่ิมข้ึน
นั้นเนื่องจากในปีที่แล้ว รถยนต์ส่วนกลาง รถฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บน 3653 
ร้อยเอ็ด มีความชำรุดเสียหายอยู่บ่อยครั้ง  เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีการ
ซ่อมบำรุงไปแล้ว 2 ครั้ง และมีค่าบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางอีก 1 คัน คือ 
รถยนต์โตโยต้าสี่ประตู สีดำ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ 1 คัน และทั้งเครื่องตัดหญ้า 1 
เครื่อง/แอร์ เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด 
ขอบคุณค่ะ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดมีมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญพิจารณาและเปิดโอกาส 
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายงานบริหารงานคลัง ต่อไปครับ  
 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภา เขต 1 

กระผมขอสอบถาม ค่าเช่าบ้าน ในปีงบประมาณ 2566 ตั้งไว้ 240,000 บาท แต่ใน 
ปีงบประมาณ 2567 ตั้งไว้ 222,000 บาท เหตุใดจึงตั้งงบประมาณลดลง  

 
นางพรระพี เกือกสูงเนิน  เรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกองคลัง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรระพี เกือกสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

กองคลัง ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ตามระเบียบการเช่าซื้อบ้าน หรือเช่าบ้านสามารถ
เบิกจ่ายได้ แต่ได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้มีการโอนย้ายมา  ทราบว่าไม่มี
ความประสงค์จะเบิกค่าเช่าบ้าน จึงได้ต้ังงบประมาณลดลงค่ะ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดมีมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ ขอให้ทุกท่านได้พัก
ประธานสภาฯ   รับประทานอาหารกลางวัน เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลา 12.00 น.หากสมาชิกท่านใด
    ประสงค์ท่ีจะอภิปราย ขอให้อภิปรายในช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอพักการ
    ประชุมครับ 

 
พักการประชุม   เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 
เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
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นายสุวิท ศรีโยธา รายละเอียดตามร่างฯ เทศบัญญัติฯ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ ได้พิจารณาและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายเป็นการทั่วไปก่อนการ

พิจารณารับหลักการ ต่อไป ขอเชิญครับ 
 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภา เขต 1 

กระผมมีข้อซักถาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้ได่มาซึ่งบริการ ตั้งไว้จำนวน 220,000 บาท และค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 608,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นงบ
ประเภทเดียวกันหรือไม ่ขอให้ชี้แจงการตั้งงบประมาณดังกล่าว 

 
นางกาญจนา คณุพิภาค เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก

ปลัด ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับงบค่าตอบแทนและงบรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังนี้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้จำนวน 36,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป  

งบรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้จำนวน 220,000 บาท จะเป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รวมทั้งเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชนหรือ
บุคคลธรรมดา อยู่ในหมวดค่าใช้สอย ซึง่ค่าใช้สอยหมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ ยกเว้น บริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รายการที่เกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น  

1.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็น
การจ้างหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 

2.หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เอง หรือใช้ในการปฏิบัติราชการ จะมีจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก หรือจ่ายเพ่ือให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลธรรมดา เพ่ือ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 
นายคมศักดิ์ อาษาศรี เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายคมศักดิ์ อาษาศรี สมาชิกสภา เขต 2

กระผมขอสอบถามค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน ตั้งไว้จำนวน 12,000 บาท และงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่าย 
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การจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000 บาท เป็นงบประมาณในการดำเนินการประเภท
เดียวกันหรือไม่ และเทศบาลควรมีป้ายจราจรให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน พร้อมทั้งมกีารตีเส้นจราจร ขอบคุณมากครับ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นางกาญจนา คณุพิภาค เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก

ปลัด สำหรับรายการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
ตั้งไว้จำนวน 12,000 บาท จะใช้งบประมาณดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์  จะดำเนินการจดัจ้างเหมาบริการป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ฯ  

  ในส่วนของงบกลาง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จะดำเนินการ
จดัซ้ือวัสดุ อุปกรณท์ีเ่กีย่วกับการจราจร  

 
นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดมีมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญพิจารณาและเปิดโอกาส 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย แผนงานการศึกษา  ทุกท่านได้พิจารณาและเปิด

โอกาสให้สมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายเป็นการทัว่ไปก่อนการพิจารณารับหลักการ 
ต่อไป ขอเชิญครับ 

 
นายคมสันต์ พรมสุบรรณ   เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายคมสันต์ พรมสุบรรณ สมาชิกสภา เขต 1  
    กระผมอยากทราบขอสอบถามเก่ียวกับการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เหตุใดเทศบาลจึง 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาข้ามจังหวัด 
 

นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  

 
นางเดือน วงศธ์รรม  เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเดือน วงศ์ธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม ขอชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้ 
  ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนที่

เป็นวัสดุรายหัว ทางกรมฯ จัดสรรงบประมาณมายังเทศบาล เทศบาลจะจัดสรร
งบประมาณไปยัง ศพด. และนำงบประมาณไปจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ       
ในการจัดซื้อที่ใดนั้น เป็นกระบวนการตามระเบียบของพัสดุ ขอบคุณค่ะ 
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นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญพิจารณาและเปิดโอกาส 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแผนงานสาธารณสุข หรือไม่ หากไม่มี ขอเชิญ

พิจารณาและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
และหากไม่มี ต่อไปครับ  

- ไม่มี 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดมีมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญพิจารณาและเปิดโอกาส 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย แผนงานเคหะชุมชน ขอเชิญครับ 
 
นายคมสันต์ พรมสุบรรณ   เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภา เขต 1  ประชุมทุกท่าน กระผมนายคมสันต์ พรมสุบรรณ สมาชิกสภา เขต 1 กระผมขอ 
    สอบถามดังนี ้แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดคา่วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  

150,000 บาท เท่าปีงบประมาณ 2566 กระผมคิดว่าตั้งสูงเกินไปขอให้ชี้แจง
รายละเอียดด้วยครับ  

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นายชัยธนันท์ ศรีประจันท์  เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  ประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยธนันท์ ศรีประจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนแบบแผน
    และก่อสร้าง ขอชี้แจงดังนี้ครับ สำหรับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สืบเนื่องจากทีผ่่านมา  

เทศบาลได้ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จึงได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับเนื่องจากอาจจะ
เกิดความเสียหายหรือชำรุดในอนาคต ซึ่งเป็นงบประมาณที่จะซ่อมในแต่ละตัว
ค่อนข้างราคาสูง เป็นการรองรับในการซ่อมแซมในส่วนนี้ด้วยครับ 

 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเขต 1 กระผมนายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภาเขต 1 กระผมขอสอบถาม ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 242 ,000 บาท ซึ่งมีการตั้งไว้ทุกกอง และ
ปีงบประมาณ 2566 กองช่างไดต้ั้งไว้เพียง 50,000 บาท ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นายชัยธนันท์ ศรีประจันทร์ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนแบบแผนฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยธนันท์ ศรีประจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้า

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ขอชี้แจงดังนี้  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นการ
ตั้งไว้เพ่ือจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก จำนวน 2 คน  และมีการตั้งงบประมาณ
ไว้ในการรางวัดที่ดินด้วย และปีงบประมาณ 2566 ทีไ่ด้ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท 
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นั้น เนื่องจากยังไม่ได้ยุบตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา จึงได้โอนงบประมาณนั้นมา
จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 คน และในปีงบประมาณ 2567 จึงได้มีการตั้ง
งบประมาณสูงขึ้นเพ่ือรองรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดังกล่าว 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดมขี้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญพิจารณาและเปิดโอกาส 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หากไม่มี ขอ

เชิญพิจารณาและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิ ปรายแผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ ต่อไปครับ  

 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม  เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา เขต 1 ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภา เขต 1 กระผมขอ

สอบถาม งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  ค่าใช้จ่าย
โครงการต่างๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ขอให้ชี้แจงให้ทราบด้วยครับ  

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นางเดือน วงศ์ธรรม เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเดือน วงศ์ธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 

ดิฉันขอชี้แจง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ตั้งงบประมาณไว้
จำนวน 450,000 บาท  

1. โครงการประเพณีบวงสรวงพระพรหม ต้ังไว้ 100,000 บาท 
2. โครงการสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ตั้งไว้ 100,000 บาท 
3. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ตั้งไว้   40,000 บาท 

ประเพณทีอดเทียนรวม 
4. โครงการบุญบั้งไฟ   ตั้งไว้ 180,000 บาท 
5. โครงการแห่เทยีนพรรษา  ตั้งไว้      30,000 บาท 

รวมตั้งไว้ 450,000 บาท 
และมีงบเงินอุดหนุนในส่วนราชการ จำนวน 10 ,000 บาท คือ 

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ดังนั้น งบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน รวมตั้ง
งบประมาณท้ังสิ้น 460,000 บาท 
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นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดมมีีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญพิจารณาและเปิดโอกาส 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หากไมม่ี ขอเชิญ

พิจารณาและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแผนงานการเกษตร ต่อไป
ครับ  

- ไม่มี 
 

นายทวี อูปแก้ว ขณะนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งนี้ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่าย 
สมาชิกสภา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พอสมควรแล้ว จึงขอเสนอญัตติปิดการอภิปราย

เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
 

นายสุวิท ศรีโยธา ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้ขอปิดการอภิปรายตามระเบียบข้อ 62 ซึ่งต้องมผีู้รับ 
ประธานสภาฯ รอง 1 ใน 3 ของสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ขณะนี้มีผู้อยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 

ท่าน ต้องมีผู้รับรอง 4 ท่าน จึงขอผู้รับรอง ขอเชิญครับ 
 

ร.ต.วันรัตน์ หงส์คำภา  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร.ต.วันรัตน์ หงส์คำภา สมาชิกสภา เขต 1 

กระผมขอรับรอง ขอปิดการอภิปรายครับ (รับรองคนที่ 1) 
 
นายสมาน คะเณวัน  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา เขต  2  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมาน คะเณวัน  สมาชิกสภา เขต 2  

กระผมขอรับรอง ขอปิดการอภิปรายครับ (รับรองคนที่ 2) 
 

นายคำพันธ์ มาทะวงษ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายคำพันธ์ มาทะวงษ์  สมาชิกสภา เขต 1  

กระผมขอรับรอง ขอปิดการอภิปรายครับ (รับรองคนที่ 3) 
 

นายณัฐพล หงส์พันธ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายณัฐพล หงส์พันธ์  สมาชิกสภา เขต 1  

กระผมขอรับรอง ขอปิดการอภิปรายครับ (รบัรองคนที่ 4) 
 

นายสุวิท ศรีโยธา จำนวนผู้รับรองครบตามระเบียบ จึงขอมติที่ประชุมในการรับหลักการ ร่าง เทศ 
ประธานสภาฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่านใดเห็นชอบโปรด

ยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่ 1) ขั้นรับหลักการ ด้วยมติ 
- เห็นชอบ       11   เสียง 
- งดออกเสียง     1   คน  (นายสุวิท ศรีโยธา ประธานในที่ประชุม) 
- ไม่เห็นชอบ     ไม่มี  
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    4.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาพิจารณาผู้ที่เหมาะสม 
ประธานสภาฯ ในการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมผู้รับรองในที่ประชุมต่อไป และขอเชิญ

เลขานุการแจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
 
ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
เลขานุการสภาฯ   ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร  ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

กระผมขอมอบให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 
นายสุระสิทธิ์ หงส์จุมพล  เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายสุระสิทธิ์ หงส์จุมพล  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  กระผมขอแจ้ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25541) หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (3) 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้ว มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   หากไม่มีผู้เสนอ จึงขอมติที่ประชุมกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
นายทวี อูปแก้ว    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายทวี อูปแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เขต 2  ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ครับ 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมาน คะเณวัณ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสมาน คะเณวัน  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เขต 2  กระผมขอรับรองให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน 
    ครับ (รับรองคนท่ี 1) 
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นายณัฐพล หงส์พันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายณัฐพล หงส์พันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เขต 1  กระผมขอรับรองให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ครับ 
    (รับรองคนท่ี 2) 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ หากไมม่ีจะขอมติที่ประชุมกำหนดจำนวน 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ตามที่เสนอจึงขอมติโดยการยกมือ 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ          11  เสียง 
- งดออกเสียง        1  คน 

     - ไม่เห็นชอบ        ไม่มี 
 

นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญสมาชิกสภา ดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ 
ประธานสภาฯ   เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไป ขอเชิญครับ 
    
นายสมาน คะเณวัน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสมาน คะเณวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายสมบูรณ์  พรมธิดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   - ขอผู้รับรอง  2 คน ด้วยครับ  
ประธานสภาฯ   - นายณัฐพล หงส์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (รับรองคนที่ 1)   
    - นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (รับรองคนที่ 2) 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอมติเห็นชอบในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ         11  เสียง 

- งดออกเสียง       1  คน  (นายสุวิท ศรีโยธา) 
     - ไม่เห็นชอบ        ไม่มี 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายคมศักดิ์ อาษาศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุท่าน นายคมศักดิ์ อาษาศรี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายณัฐพล หงส์พันธ์  สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  ครับ 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอผู้รับรอง  2 คน ด้วยครับ  
ประธานสภาฯ   - นายคำพันธ์ มาทะวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (รับรองคนที่ 1)   
    - นายสมบูรณ์ พรมธิดา สมาชิกสภาเทศบาล 2 (รบัรองคนที่ 2)  



-117- 
 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอมติเห็นชอบในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
ประธานสภาฯ 

 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ         11  เสียง 

- งดออกเสียง       1  คน  (นายสุวิท ศรีโยธา) 
     - ไม่เห็นชอบ        ไม่มี 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายนิยม มหาหงส์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิยม 
สมาชิกสภา เขต 1   มหาหงส์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นางสาวกรรณิการ์ หงส์มาลา 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  ครับ 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอผู้รับรอง  2 คน ด้วยครับ  
ประธานสภาฯ   - นายทวี อูปแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (รับรองคนท่ี 1)   
    - นายคมสันต์ พรมสุบรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (รับรองคนที่ 2)  
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอมติเห็นชอบในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ         11  เสียง 

- งดออกเสียง       1 คน  (นายสุวิท ศรีโยธา) 
     - ไม่เห็นชอบ      ไม่มี 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายณัฐพล หงส์พันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  หงส์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายคมศักดิ์ อาษาศรี สมาชิก

สภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่ 4  ครับ 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอผู้รบัรอง  2 คน ด้วยครับ  
ประธานสภาฯ   - นายสมาน คะเณวัน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (รับรองคนที ่1)   
    - นางสาวกรรณิการ์ หงส์มาลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (รับรองคนที่ 1)  
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นายสุวิท ศรีโยธา   ขอมติเห็นชอบในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ         11  เสียง 

- งดออกเสียง       1 คน  (นายสุวิท ศรีโยธา) 
     - ไม่เห็นชอบ       ไม่มี 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุพจน์  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  บุญเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ ร.ต.วันรัตน์ หงส์คำภา สมาชิก

สภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5  ครับ 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   - นายคำพันธ์ มาทะวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (รับรองคนที่ 1)   
    - นายทวี อูปแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (รับรองคนที่ 2) 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอมติเห็นชอบในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
ประธานสภาฯ    
 
มติทีป่ระชุม   - เห็นชอบ         11  เสียง 

- งดออกเสียง       1  คน  (นายสุวิท ศรีโยธา) 
     - ไม่เห็นชอบ        ไม่มี 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   เมื่อที่ประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอแจ้งให้ทราบรายชื่อ 
ประธานสภาฯ ตามที่ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่สภามีมติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ จำนวน 5 คน ดังรายนามต่อไปนี้  
1. นายสมบูรณ์ พรมธิดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายณัฐพล หงส์พันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3. นางสาวกรรณิการ์ หงส์มาลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
4. นายคมศักดิ์ อาษาศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
5. ร.ต.วันรัตน์ หงส์คำภา สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติและมีผู้รับรองตามระเบียบที่ประชุมแล้ว 

ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลารับคำเสนอขอแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
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ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร เรียน ท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
เลขานุการสภาฯ  ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์  ศรีสมุทร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ ทำหน้าที่ เลขานุการสภาฯ

กระผมขอชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ระเบียบ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนด ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปร
ญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ (แบบฟอร์มได้เตรียมมาให้แล้ว)  ในการ- 

 พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติ
อาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้   

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามร่างที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  
นายทวี อูปแก้ว   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 นายทวี อูปแก้ว สมาชิกสภาเขต 2  ขอเสนอให้มีการยื่นคำแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 

16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ถึงวันที่  18 สิงหาคม 2566 เวลา 
08.30-16.30 ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ และขอเชิญคณะ 

 ผู้บริหาร คณะกรรมการสภา สมาชิกสภาทั้ง 2 เขต คณะกรรมการแปรญัตติ
ประชุมพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนำเสนอที่ประชุมสภาในการพิจารณาใน
วาระท่ี 2 ต่อไป 
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นายสุวิท ศรีโยธา   มีสมาชิกทา่นใดเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  
 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ         11  เสียง 

- งดออกเสียง       1  คน  (นายสุวิท ศรีโยธา) 
     - ไม่เห็นชอบ        ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   
นายสุวิท ศรีโยธา มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรืออภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายคมสันต์ พรมสุบรรณ เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา เขต 1 ประชุมทุกท่าน กระผมนายคมสันต์ พรมสุบรรณ สมาชิกสภา เขต 1  เรื่องถนน 

คสล. กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 ซม. ยาว 2,080 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านเมืองหงส์ - หมู่
ที่ 2 บ้านโคกล่าม ผมได้ทราบมาว่าจะได้งบประมาณในการก่อสร้างที่อยู่ใน
แผนงานของปีงบประมาณ 2568  

 
นายนิยม มหาหงส์ เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา เขต 1 ประชุมทุกท่าน กระผมนายนิยม มหาหงส์ สมาชิกสภา เขต 1 กระผมขอสอบถาม

โครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละโครงการในปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการถึงขั้นตอน
ใดบ้างแลว้ เสร็จทุกโครงการแล้วหรือยัง หรืออยู่ระหว่างดำเนินการอย่างใด ขอให้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นายชัยธนันท์ ศรีประจันทร์ เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยธนันท์ ศรีประจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

และก่อสร้าง ขอชี้แจงดังนี้ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 มี
จำนวน  9 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนน คสล. และขณะนี้
อยู่ในระหว่างกำหนดราคากลาง กำหนดรูปแบบและหาผู้รับจ้าง และงานขยายเขต
ไฟฟ้า ทางผู้จัดการไฟฟ้าได้แจ้งมาว่าจะเข้ามาดำเนินการสำรวจในวันอังคารที่ 22 
สิงหาคม 2566 นี้  
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นายคมศักดิ ์อาษาศรี เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา เขต 2  ประชุมทุกท่าน กระผมนายคมศักดิ์ อาษาศรี สมาชิกสภา เขต 2 กระผมขอแจ้งถึง

ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งถนนเส้นทิศใต้ของ หมู่ที่ 5 ในช่วงฤดูฝนมี
น้ำขัง และได้มีการปรึกษากับท่านสมาชิก จึงขอแจ้งผู้บริหาร หากมีงบประมาณ
คงเหลือกระผมขอฝากฝ่ายบริหารให้ช่วยพิจารณาด้วยเพราะพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 
6 และหมู่ 7 ก็ได้ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย 

 
นายคำพันธ์ มาทะวงษ์ เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา เขต 1 ประชุมทุกท่าน กระผมนายคำพันธ์ มาทะวงษ์ สมาชิกสภา เขต 1 กระผมขอเรียน

สอบถามเกี่ยวกับโครงการเทศบาลสัญจร ซ่ึงเป็นโครงการที่ดี ได้ทราบถึงความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เหตุใดจึงไม่คงไว้ซึ่งโครงการดีๆ เช่นนี้   

  
นายสุวิท ศรีโยธา   ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปครับ  
 
นางกาญจนา คุณพิภาค เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
หวัหน้าสำนักปลัด ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ดิฉันขอ

ชี้แจงดังนี้ โครงการนี้เมื่อก่อนเป็นโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ออกหน่วยร่วมกับ 
อปท.อำเภอจะออกมาพร้อมกับส่วนราชการต่างๆ  แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจะเป็นเทศบาลรับผิดชอบ หลังจากที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโร
น่า โควิด 19 โครงการนี้จึงระงับและไม่ไดด้ำเนินการตั้งแต่นั้นมา และโครงการการ
จัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็เกิดจากสถานการณ์เดียวกัน ทางสำนักปลัด
จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรืออภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เสนออะไรแล้ว กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อม

เพรียงกัน ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุม     เวลา  15.00  น. 
 
 

                      (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (สันติวัฒน์ ศรีสมุทร) 

        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ 
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 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลเมืองหงส์ เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่   22   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2566  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายสุพจน์  บุญเหลี่ยม) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 1 
 

 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายคมสันต์ พรมสุบรรณ) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 1 
 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายสมาน คะเณวัน) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 2 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายทวี อูปแก้ว) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 2 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายคำพันธ์ มาทะวงษ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 1 
 
สภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 

                                       (ลงชื่อ)            
(นายสุวิท  ศรีโยธา) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ 
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